



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรกร29จังหวัดพึงพอใจปลูกข้าวโพดฯทดแทนทำนา	สยามรัฐ
2. บูรณาการใช้งบเกษตร	โพสต์ทูเดย์
3. คอลัมน์ เกษตรบูรณาการ: ถึงคราวเร่งสร้างผลงาน	แนวหน้า
4. ยอดขายทะลุเป้ากว่า24.5ล้าน เกษตรฯปลื้มคนกรุงตอบรับงาน'เกษตรไทยก้าวหน้า...	สยามรัฐ
5. 'ฉัตรชัย'สั่งเดินหน้าใช้งบ5.4หมื่นล.ปี61	กรุงเทพธุรกิจ
6. เดินสายทวงสปก.คืนที่ให้ชาวบ้านนำร่องสระแก้ว	โพสต์ทูเดย์
7. คอลัมน์ เดินหน้าชน: ทางเลือก'ชาวนา'	มติชน
8. ปทุมธานีเปิดตลาดกลางกรุงฯโชว์ศักยภาพอาหารปลอดภัย	เดลินิวส์
9. กรมชลฯเปิดขนส่งทางเรือ'เจ้าพระยา2'	มติชน
10. สร้างฝายต้นน้ำเพิ่มสมดุลธรรมชาติ	เดลินิวส์
11. ภาพข่าว: ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย	มติชน
12. โฆษณาSmart Member	แนวหน้า
13. 'อสค.'คลอดแผนแม่บท ส่งเสริมเลี้ยงโคนม4.0	กรุงเทพธุรกิจ
14. ภาพข่าว: ปลูกดาวเรืองแทนรัก	สยามรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

หัวข้อ : เกษตรกร29จังหวัดพึงพอใจปลูกข้าวโพดฯทดแทนทำนา

วันที่ 28 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 23499 หน้า : 12

เกษตรกร29จังหวัดพึงพอใจ ปลูกข้าวโพดฯทดแทนทำนา

สรุป: นางสาวรังษิณี ภูศิริภิญโญ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการประเมินผลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อลดพื้นที่และผลผลิตข้าว โดยให้เกษตรกรเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในพื้นที่นาหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีนำไปสู่การปรับระบบการปลูกข้าวที่ถูกต้องและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทน ในพื้นที่ 29 จังหวัด (ร้อยละ 82.86 ของจังหวัดเป้าหมายรวม 35 จังหวัด) พบว่า ปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการได้เฉลี่ย 1,095 กิโลกรัมต่อไร่ รวม 163,094 ตัน มูลค่า 827.20 ล้านบาท โดยเกษตรกร ร้อยละ 57.39 ขายผลผลิตให้ภาคเอกชนที่ร่วมโครงการเฉลี่ย 9,437 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่จำหน่ายได้เฉลี่ย 5.18 บาท/กิโลกรัม ส่วนเกษตรกร ร้อยละ 42.61 ขายผลผลิตให้แหล่งอื่นๆ

ได้แก่ ร้านค้า ตลาดทั่วไป พ่อค้าคนกลาง เฉลี่ย 13,780 กิโลกรัม/ไร่ ในราคาเฉลี่ย 4.97 บาท/กิโลกรัม โดยเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 300 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจส่งต่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ เพิ่มขึ้นรวม 279.25 ล้านบาท

รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก และมีแนวโน้มที่จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนในพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในฤดูกาลต่อไป เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์ ปลูกข้าวโพดแล้ว แต่การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำกิจกรรมอื่นจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการได้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ โปสทูเดย์
หัวข้อ : บูรณาการใช้งบเกษตร

วันที่ 28 สิงหาคม 2560
ฉบับที่ : 5317 หน้า : A5

บูรณาการใช้งบเกษตร

โปสทูเดย์ - เกษตรฯ ใ้ดรับ
ยุทธศาสตร์รัฐเดินหน้าบูรณาการ
งบปี 2561 กว่า 6 หมื่นล้าน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ใน
ปีงบประมาณ 2561 กระทรวงเกษตรฯ
จะบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ
ทั้ง 15 หน่วยงาน ภายใต้การดูแลของ
กระทรวงวงเงินประมาณ 5-6 หมื่น
ล้านบาท เพื่อให้ทุกส่วนทำงานและ
ขับเคลื่อนงานได้ตามเป้าหมาย ไม่
แบ่งกันทำงานอีกต่อไป

สำหรับการบูรณาการนั้นจะมีเป้า
หมายสำคัญอยู่ที่ 6 ยุทธศาสตร์ 29 แผน
บูรณาการของกระทรวง ทบวง กรม
ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ต้องการให้
บูรณาการใช้งบไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
“วันที่ 6 ก.ย.จะนัดประชุมผู้บริหาร

กรมทุกกรมเพื่อวางแผนทำงานร่วมกัน
ในงบประมาณปี 2561 โดยจะนำเอา
เป้าหมายของงานมาวางและพิจารณา
ว่าแต่ละงานจะมีหน่วยงานไหนเข้ามา
ทำร่วมกันบ้าง เช่น โครงการพัฒนา
แหล่งน้ำ นอกจากกรมชลประทาน
และต้องมีกรมพัฒนาที่ดินด้วย หรือ
บางงานมีมากกว่า 5-10 กรม ที่จะ
ต้องทำด้วยกัน” รว.เกษตรฯ กล่าว

ทั้งนี้ นอกจากการบูรณาการ
ภายใต้หน่วยงานภายใต้กระทรวงแล้ว
ยังจะมีการบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร ซึ่งมีหน่วยงานร่วม
ดำเนินการ 7 กระทรวง 28 หน่วยงาน
2 รัฐวิสาหกิจ ภายใต้หลักการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร และให้เกษตรกร
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เน้นใน 3
เป้าหมาย ภายใต้งบประมาณ 9,456
ล้านบาท โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) เป็นหน่วยงานหลัก
ในการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ

สำหรับเป้าหมายการบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
มีเป้าหมาย 1.ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่
อุปทาน เน้นสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อย
สับปะรด ไม้ผล

2.ลดต้นทุนการผลิตและยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่สู่ไทย
แลนด์ 4.0 โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ

3.พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะถือเป็นการ
พัฒนาระบบให้ยั่งยืน ■

เกษตรบูรณาการ

ถึงคราวเร่งสร้างผลงาน

หลังจากเรื่องงัวมามานกับการปรับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการในระดับ 10 ระดับอธิบดี ที่ทำงานบดี ตามที่หวัง จากที่รัฐบาลมีการตั้งเป้าหมายให้ระดับผู้บริหารงานกระทรวงเกษตรฯ เร่งดำเนินการแก้ปัญหา ให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ ตามที่มีการประกาศเอาไว้ ก่อนหน้านี้ ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาราคาสินค้า ปัญหาที่จะให้เกิดการเดินหน้าลดต้นทุนการผลิต ไปจนถึงการให้ขบวนการสหกรณ์มาเป็นตัวนำขับเคลื่อนให้ภาคเกษตรแก้ปัญหาไปด้วยการใช้ขบวนการสหกรณ์ ให้เกิดการรวมตัว รวมกลุ่ม

โดยที่ผ่านมาได้มีการประเมินว่า หากรัฐมนตรีเกษตรฯ คนนี้ที่ชื่อ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ หากทำงานไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีนงฯ งงๆ หละก็ คงให้เวลาไม่เกิน 3 เดือน จบเห่ คงไม่เอาไว้ให้กรรุงรังกระทรวงเกษตรฯ ตามแนวทางทหาร มาวันนี้ก็กว่าเกือบ 2 ปี ไม่มีวีแววว่าจะปรับเปลี่ยน ข้าราชการระดับ 10 อธิบดีจึงเกิดการคุ่นชิน ทำงานไปวันๆ จนทำให้ ท่านรัฐมนตรี มีนงฯ งงๆ กับนโยบายกระดาษ A4 ตามลำพังจนผลงานโผล่มาตามโพลให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และอยู่อันดับต้นๆ กับผลงาน

ที่โลกล้ม สรูปคือไร่ผลงาน จนอดีตท่านปลัดที่ชื่อ “ธีรภัทร ประยูรสิทธิ” ที่เพิ่งถูกดึงไป ต้องเดินสายแจกคนทำโพล และสุดท้าย ท่านรัฐมนตรีคงทนไม่ไหว จึงโหวตให้ออกจากบ้านไป หาปลัดคนใหม่ที่ชื่อ “เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ” มาทดแทนสร้างความอหึกให้ใครหลายคน ต้องออกหักกันไป งานนี้ต้องบอกว่าฟ้ามีตาจริงๆ แม้ “ฝน” จะตก แต่ก็ไม่มีจี้หมูไหลอยู่ดี...ซึ่งจากนี้ไป ภายใต้ท่านปลัดคนใหม่ หากมองดีๆ ใดๆ นี่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ขึ้นกระมังที่สำคัญไปกว่านั้น วันนี้เห็นการจยบในหลายกรม เพราะทันทีที่ท่าน

รัฐมนตรีปลดปลัด ดั่งไปดบยุงที่ทำเนียบรัฐบาล ก็ไล่ปรับในส่วนตำแหน่งอธิบดีบางกรม และสุดท้าย ก็ดึงด่วน คุณพี่ดี “วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข” ไปเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแบบฟ้าผ่า แทนคนเก่า ที่โดนดึงมาเป็นรองปลัดไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ งานนี้ก็เล่นเอาอธิบดี ที่ถูกมองว่า บดี ร้อนๆ หนาวๆ กันหละเจ้าคะ ส่วนใคร จะโดนเป็นรายต่อไป อันนี้ก็แล้วแต่วาสนากันเลย



เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

เจ้าคะ แต่ที่แน่ๆ หากยังทำงานแบบเข้าชามเย็นกะละมังหละก็ มีสิทธิ์ ยังโง่หลงดู เพราะตอนนี้เห็นมืออธิบดีบางคนเริ่มมีเดินสายเข้านอกออกในห้องท่านรัฐมนตรีห้องที่ปรึกษา ยังโง่หลงๆ ไปถามๆ เพื่อเข้าใจแนวนโยบายรัฐมนตรีมากขึ้น จะได้ไม่โดนดั่งๆ เหมือนที่ผ่านมา เพราะช่วงนี้เร่งสร้างผลงาน

มาเรื่องสุดท้าย มีคนแอบกระซิบเรื่องการเร่งสร้างผลงานของกระทรวงเกษตรฯว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านรัฐมนตรี เร่งสั่งการให้ทุกกรมเร่งใช้งบประมาณ ให้จบภายในเดือนสิงหาคม ก่อนปีงบประมาณจะหมดไปมิฉะนั้นอาจต้องส่งกลับ ช่วงนี้จึงได้เห็น หลายกรมเร่งใช้จ่าย ยังโง่ระวังนะขอรับ เร่งใช้ตามคำสั่งใคร ไม่ดูตาม้าตาเรืออาจมีเดดไลน์หลังท้ายที่สุดมีอีกเรื่องที่ต้องจับตามองเพราะแว่วว่าในที่ประชุมมีคนบอกว่า ท่านนายกรัฐมนตรี มีการสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ ประสานงานกับทางสะพานข้าม ไปหาทางใช้จ่ายในการสร้างถนน อันนี้ต้องจับตามองเป็นพิเศษนะเจ้าคะ เพราะตัวอย่างมีให้เห็น เพราะที่ท่านสะพานข้าม มาสร้างถนนในกระทรวงเกษตรฯ ยังไม่ถึง 2 ปี ถนนพังแล้วกระเจ้า หึย...ยังโง่...ยังโง่...คิดให้ดี...

ราชดำเนิน

เกษตรฯปลื้มคนกรุงตอบรับงาน'เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้วพระบารมี' ยอดขายทะลุเป้ากว่า24.5ล้าน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้วพระบารมี" รวม 5 วัน ประชาชนสนใจเที่ยวงาน กว่า 104,792 ราย รายได้ทะลุเป้ากว่า 24.55 ล้านบาท พร้อมเปิดเจรจาซื้อขายสินค้าระยะยาวกว่า 7.82 ล้านบาท

กษ.: พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้วพระบารมี" ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับเสียงชื่นชม และเสียงตอบรับจากประชาชนชาวกรุงเทพฯ เป็นจำนวนมากซึ่งสินค้าบางรายการที่กระทรวงเกษตรฯ คาดการณ์ไว้หมดก่อน และมียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นเพราะสินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบแหล่งผลิตได้ เกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายเกิดความมั่นใจที่จะขายสินค้ามากขึ้น นอกจากนี้ในโซนของการอบรมสังคมเมือง ในแต่ละวันก็มีประชาชนสนใจมาได้รับความรู้กันอย่างมากมาย เนื่องจากหลักสูตรที่กระทรวงเกษตรฯ จัดทำเป็นเรื่องใกล้ตัวและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

"รวมการจัดงาน 5 วัน สามารถสรุปนักท่องเที่ยวได้กว่า 104,792 ราย เป็นชาวไทย 99,441 ราย และชาวต่างชาติ 5,351 ราย มีรายได้ทะลุเป้ากว่า 24.55 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้เงินสดหมุนเวียนในงาน กว่า 16.73 ล้านบาท และมีการสั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตรกรและผู้ประกอบ

การรวมทั้งการเจรจาซื้อขายสินค้าในระยะยาวอีกกว่า 7.82 ล้านบาท โดยโซนที่จำหน่ายสินค้าสูงสุด โซนแปลงใหญ่ สามารถจำหน่ายทุเรียนทรายขาวจากจังหวัดปัตตานี ได้กว่า 1,000 ลูก รองลงมา เป็นโซนตลาดเกษตรกรและโซนอาหารตามลำดับ"

ด้าน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สินค้าที่นำมาจัดแสดงภายในงาน โดยเฉพาะผลไม้จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ขายดีทุกรายการ โดยเฉพาะ อะโวคาโดกล้วย สับปะรด ลำไย ต้องสั่งสินค้าจากต่างจังหวัดเข้ามาเพิ่มและขายหมดอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอื่นๆ ที่ได้รับความนิยม อาทิ โคขุนเนื้อจากกลุ่มสหกรณ์ ข้าวเหนียวขาว ก็ได้รับความนิยมมาก มีการสั่งซื้อเพิ่มเติม นอกจากการขายสินค้าภายในงาน ยังมีการแสดงนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่สนใจในการชื้อนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเหยื่อโปรโตชีวภาพ จัดหนูสำเร็จรูป จากกรมวิชาการเกษตร นวัตกรรมกระบวนการตรวจสอบเขื่อนดินถมทางธรณีฟิสิกส์ และนวัตกรรมการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรยุค 4.0

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้เสียงจากประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจในการจัดงานเป็นอย่างมาก เพราะภายในงานมีหลากหลายกิจกรรม ทั้งการขายของดีมีคุณภาพ การให้ความรู้ การให้บริการทางการเกษตร มาซื้อของแถมยังได้ความรู้กลับบ้าน และแต่ละวันมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน ทำให้อยากมาร่วมงานทุกวัน และอยากให้มีการจัดงานลักษณะนี้อีกในปีต่อๆ ไป

'ฉัตรชัย'สั่งเดินหน้าใช้งบ5.4หมื่นล.ปี61

กรุงเทพธุรกิจ ● “ฉัตรชัย” เรียก ซึ่งก็ถือคอมมานด์ เดินหน้านโยบายตาม 15 แผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ 2561 เคาะงบรวมทั้งหมด ประมาณ 5.4 หมื่นล้านบาท พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อให้การทำงานในปีงบประมาณ 2561 มีความก้าวหน้ารวดเร็ว ในวันที่ 6 ก.ย.นี้ จะหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ หรือ ซึ่งก็ถือคอมมานด์ ทั่วประเทศ เข้ามารับฟังนโยบายเพื่อบูรณาการ ทำงานในกระทรวงเกษตรฯ โดยทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ร่างแผนการปฏิบัติงานตาม นโยบายในปี 2561 ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป รวม 15 แผนงาน วงเงินรวม 5.4 หมื่นล้านบาท

“การทำงานลักษณะนี้จะส่งผลให้ ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกัน ข้ออ้างอุปสรรคเรื่องงบประมาณ จะหมด ไป โดยงบประมาณนี้จะหารือกับสำนักงบประมาณว่าไม่ควรตัดออกและถ่วงงบประมาณ ไม่พอให้ตัดงบส่วนอื่นแทนเพราะแผนงาน ต่างๆ มาจากนโยบายสำคัญของกระทรวง เกษตรฯ” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

สำหรับงบประมาณปี 2561 ที่กระทรวง เกษตรฯ ใช้เพื่อนำมาบูรณาการกันตามแผน หน่วยงานที่เป็นคนรับผิดชอบทั้ง 15 แผนงาน จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ เช่น กรมพัฒนาที่ดิน จะจัดทำเรื่องของ

แปลงใหญ่ ก็ต้องดูว่าแผนงานของตนเอง จะใช้เงินเท่าไร ซึ่งเมื่อกำหนดแผนได้แล้ว ก็จะบูรณาการโดยให้เจ้าภาพหลักของ เรื่องนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการกระจายงาน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

“แผนงานดำเนินการทั้ง 15 แผนงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับเดินหน้าในปี งบประมาณ 2561 ทั้งเงินทั้งแผนงานดำเนินการ ในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของกระทรวง เกษตรฯ โดยงบประมาณทั้งหมดแต่ละ กระทรวงฯ ที่รับผิดชอบแผนงานจะเป็นคน นำไปใช้บูรณาการ ภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงเกษตรฯ”

เดินสายทวงสปก. คืนให้ชาวบ้าน นำร่องสระแก้ว

โพสต์ทูเดย์ - “บิกัด” ควบนายกฯ แจก ส.ป.ก.สระแก้ว หลังใช้มาตรา 44 ยึดที่นายทุน ได้ที่ตระกูลเทียนทอง 600 ไร่ รอวัดใจที่ดินสวนป่ายุคาลิปตัส

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ส.ค.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานมอบเอกสารสิทธิทำกินในที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่ จ.สระแก้ว เพื่อมอบให้กับผู้แทนสหกรณ์ เขตปฏิรูปที่ดินบ้านหนองหว้า อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ทั้งนี้ ที่ดินดังกล่าวได้ใช้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ที่ 36/2559 อำนาจตามมาตรา 44 เรียกคืนที่ดินของผู้ครอบครองที่ดินรายใหญ่ของ ส.ป.ก. เกิน 500 ไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดให้กับเกษตรกรในรูปแบบของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคและเกษตรกรเข้าโครงการโคบาลบูรพาของกระทรวงที่ส่งเสริมให้พื้นที่สระแก้วเลี้ยงโค เนื่องจาก

พื้นที่ไม่เหมาะกับการเพาะปลูก

นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า ส.ป.ก.เตรียมแจกให้ 4 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคจำนวน 10 แปลง 3,342 ไร่ ซึ่งมีสมาชิกร่วม 303 ราย ซึ่งจะเข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพาและโคประชารัฐ

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า กรณีที่ดินที่ยึดจาก นายวิทยา เทียนทอง และเพื่อนจำนวน 600 ไร่ ที่ อ.วัฒนานคร ทางปฏิรูปที่ดิน จ.สระแก้ว เสนอเรื่องให้ยกเลิกการตรวจสอบโดยเพื่อนนายวิทยาอ้างใบภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5) ครอบครอง 300 ไร่ ซึ่งได้ให้ตรวจสอบใหม่และสรุปว่า ส.ป.ก.ยึดทั้ง 600 ไร่ เนื่องจากขอเท็จจริงฟังไม่ขึ้น ด้านที่ดินสวนป่ายุคาลิปตัส ปัจจุบันไม่มีความคืบหน้าใดๆ ในการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ส.ป.ก.มีแผนการยึดคืนพื้นที่ใน จ.สระแก้ว จำนวน 8.7 หมื่นไร่ ล่าสุดยึดคืนได้ 6.7 หมื่นไร่ และคืนให้กับผู้ครอบครองที่มีเอกสารครอบครองที่ดินประมาณ 2 หมื่นไร่ แต่ในนี้ได้มีการจัดเป็นแปลงใหญ่ 12 แปลง เนื้อที่ 4,000 ไร่ เพื่อดำเนินเกษตรแปลงใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล และคืนให้เกษตรกรที่ครอบครอง 6.2 หมื่นไร่ ■

เด่นหน้าชน ทางเลือก'ชาวนา'

เมื่อไม่กี่วันก่อนที่ศรีสะเกษจัดงานใหญ่ น่าสนใจสำหรับเกษตรกร เป็นงาน “ศรีสะเกษ เด่นหน้าเกษตรกรอินทรีย์สู่ครัวโลก” โดยได้ นางสาวชุตินา บุญยประภัศร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเปิดงาน มีข้าราชการรวมทั้งเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกว่า 700 คน

ต้องบอกก่อนว่า เกษตรอินทรีย์สำหรับเมืองไทยแล้ว มีตัวเลขที่น่าสนใจมาก เว็บไซต์ greennet.or.th ระบุว่า เกษตรอินทรีย์ไทยในปี 2559 ขยายตัวต่อเนื่องมากกว่าปี 2558 ถึง 21% เป็นการขยายตัวในส่วนของข้าวออร์แกนิกถึง 28% และพืชผลผสมผสานอื่นๆ 187% ถ้าย้อนกลับไป 5 ปี เกษตรอินทรีย์เติบโตเฉลี่ยปีละ 6.37% หากต่างตัวเลขออกไป 10 ปี มีการเจริญเติบโตถึง 10.14%

ที่สำคัญข้อมูลข้างต้นยังบอกว่า “การขยายตัวของพื้นที่เกษตรอินทรีย์ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสำรวจข้อมูลที่ดีขึ้น และอีกส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านนโยบายและตลาด ที่มีการยกเลิกนโยบายประกันราคาข้าวในช่วงต้นปี 2557 เริ่มทำให้ราคาข้าวเปลือกทั่วไปปรับตัวลดลง โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2559 ที่ราคาข้าวเปลือกน่าจะตกต่ำสุดในรอบเกือบ 10 ปี น่าจะทำให้ในปี 2561 มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวหันมาปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์มากขึ้น”

เมื่อย้อนกลับมาที่ รมช.เกษตรฯ กล่าวเปิดงานในที่ประชุมระบุชัดเจนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 2560-2564 กำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 6 แสนไร่ และเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย ภายในปี 2564

โดยเฉพาะศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 3 จังหวัด ร่วมกับมหาสารคามและพัทลุง ทางรัฐบาลปักหมุดเป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาค และระดับจังหวัด ขึ้นมา

นอกจากรัฐบาลสนับสนุนอย่างนี้แล้ว เป็นที่น่ายินดีที่ว่า เมื่อช่วง พ.ค.ที่ผ่านมา ทาง ธ.ก.ส.เปิดตัวการสร้างทายาทเกษตรกรที่สนใจอาชีพเกษตรกร จะเป็นทายาทหรือนักศึกษาที่จบใหม่ หรือผู้ผ่านการอบรมจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ด้านการเกษตรเข้าสู่อาชีพภาคการเกษตร เน้นการทำการเกษตรรูปแบบใหม่ไปสู่ความยั่งยืน การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในกระบวนการผลิต การผลิตอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนสินเชื่อให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี หรือร้อยละ 0.59 ต่อเดือน สามารถกู้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการลงทุนตั้งเป้าหมาย ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 ปี ติดต่อขอรับสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงสุดท้ายเงินกู้วันที่ 31 มี.ค. 2563

วันนี้เกษตรกรอินทรีย์ได้รับการสนับสนุนมากขึ้นเหมือนเป็นทางเลือกให้เกษตรกรต้องคิดที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาผลผลิตของตัวเองขึ้นมา ในเมื่อส่วนหนึ่งของการเกษตรกรรมตั้งแต่บรรพบุรุษ มีธรรมชาติเป็นตัวกำหนด บังคับอะไรไม่ได้ ยกเว้นแต่ในพื้นที่เขตชลประทานที่สามารถปล่อยน้ำให้ แม่น้ำ การทำเกษตรสีเขียวจะประสบความสำเร็จยากลำบากอยู่บ้าง ทั้งปุ๋ย สารเคมี หรือแม้แต่พื้นที่ไหลผ่านทุ่งนาต้องไม่เจอปนสารเคมีศัตรูพืชจากนาข้างเคียง รวมทั้งการปรับสภาพของดินคืนสู่ธรรมชาติโดยแท้จริง หลังถูกปนเปื้อนด้วยปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ

ดังนั้น เมื่อมีเงื่อนไขเหล่านี้ แทนที่จะปล่อยให้ผลผลิตออกมาแล้วยังต้องมาต่อสู้กับธรรมชาติจะเกิดน้ำท่วมหรือไม่ หรือชนข้าวเปลือกไปขายให้พ่อค้าคนกลางบ้าง โรงสีบ้าง ราคาจะถูกหักตามความชื้นของข้าวบ้าง ถูกพ่อค้าคนกลางหักเอาตามใจชอบแบบบับบั้งคืบบ้าง ทางเลือกของเกษตรกรอินทรีย์จึงน่าจะตอบโจทย์เหล่านี้ได้บ้าง เมื่อผลผลิตออกมาดีตามที่ต้องการ มีตลาดผู้บริโภคทั่วโลกที่ต่างหันมาเอาใจใส่กับสุขภาพมากยิ่งขึ้น กระทรวงเกษตรฯจึงเป็นตัวขับเคลื่อนที่ดีในการนำข้าวอินทรีย์เหล่านี้ส่งไปยังถึงคนกิน

ในยามนี้ เกษตรกรจึงต้องพึ่งพาตนเองและหาทางเลือกสำหรับตัวเองให้มากที่สุด เพราะพิสูจน์แล้วว่าหากมีแต่รอการพึ่งพาจากรัฐอย่างเดียว หรือนโยบายที่แก้ไขไม่ถูกจุด เกาไม่ถูกที่คัน คงไปไม่รอด จะถูกบังคับให้ไปทำอาชีพอื่นๆ อยู่น่าไป เส้นทางของชีวิตชาวนาจึงผกผันตลอด

เสกสรรศักดิ์ กิตติทวิสิน



ปทุมธานีเปิดตลาดกลางกรุงไฮ้ศักยภาพอาหารปลอดภัย

สุรชัย ขันอาสา



นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดปทุมธานีมีความตระหนักดี ถึงผลกระทบอันร้ายแรงจากการใช้สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งกระแสการบริโภคของประชาชนที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น จึงได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ชัดเจนภายใต้ยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร” เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ “ต้นทาง” คือ เริ่มที่แปลงของเกษตรกรที่ต้องได้คุณภาพมาตรฐาน “กลางทาง” คือ การแปรรูปเป็นอาหารต้องมีความสะอาดปลอดภัย ไปจนถึง “ปลายทาง” คือ การนำผลผลิตและสินค้าแปรรูปส่งไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างสะอาด ถูกหลักอนามัย

โดยในปีงบประมาณ 60 ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงการผลิต การตลาด และการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ Clean Food Good Taste, โครงการตลาดสดน่าซื้อ, โครงการการรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน (Q) และโดยเฉพาะการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ GAP ที่กำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งประเทศไทยได้นำหลักเกณฑ์นี้มาประยุกต์ใช้โดยมี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานให้การรับรองตั้งแต่แหล่งน้ำ พื้นที่ปลูก การใช้วัตถุดิบตราทางการเกษตร การเก็บรักษาและขนย้ายผลผลิต เพื่อเป็นเครื่องรับประกันว่าผลผลิตที่ไปถึงผู้บริโภคจะมีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม จังหวัดปทุมธานีมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ตั้งอยู่

ที่หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ทำหน้าที่ให้ความรู้การฝึกอบรมเกษตรกรด้าน GAP โดยเฉพาะ ปัจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้ปฏิบัติและผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐาน GAP เป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการขยายผลในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และส่งเสริมการตลาด จึงได้จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี” ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 ส.ค.-1 ก.ย.

ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

“จุดเด่นสำคัญของการจัดงาน คือ การนำเสนอการจัดวางตำแหน่งสินค้า

การเกษตรของจังหวัดปทุมธานีในเรื่องอาหารปลอดภัย

โดยระดมสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าที่ได้

มาตรฐานความปลอดภัย จำนวน

250 ราย มาออก
ร้านจำหน่าย
ให้ถึงมือผู้
บริโภคโดย
ตรง รวมทั้งยัง

ได้เตรียมกิจกรรมความรู้ต่าง ๆ
เช่น รูปแบบการทำเกษตรแบบ
GAP ทั้งระบบโรงเรือน ระบบ
ไฮโดรโปนิคส์ การปลูกพืชสวน
ครัวในภาชนะแบบต่าง ๆ การ
สอนอาชีพ เช่น การทำดอกไม้
จันทร์ดารรัตน์ สบู่ทำมือ วาด
ฝ้ายบนผืนผ้า การทำฮอร์โมนไข่

แบบง่าย ๆ การปลูกพืช การต่อกิ่ง การสาธิต
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ และสารบันเทิงทุก
เที่ยงพบการแสดงตลอดทั้ง 5 วันของการ
จัดงาน”

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้ง
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
เที่ยวงาน “มหกรรมสินค้าและอาหาร
ปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี” วันที่ 28 ส.ค.-
1 ก.ย.นี้ ที่อาคารบี ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ.

กรมชลฯเปิดขนส่งทางเรือ'เจ้าพระยา2'

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายโบแดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า โครงการคลองระบายน้ำ บางบาล-บางไทร หรือเจ้าพระยาสอง ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร รัฐบาลและกรมชลประทาน รวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ที่ผ่านมาได้ลงไปสำรวจแนวเส้นทางของเจ้าพระยาสอง เพื่อศึกษาความเหมาะสม และทำยี่ที่สุดได้ขีดเส้นกำหนดออกมาแล้ว เหลือเพียงแนวที่เหมาะสมที่สุด ได้ลงพื้นที่และทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้ว ส่วนใหญ่เห็นชอบกับโครงการนี้ และทำประชาคมไปแล้ว ถือว่าผ่านขั้นตอนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและบุคคลที่จะได้รับผลกระทบแล้ว

นายโบแดงกล่าวว่า โครงการเจ้าพระยาสองนี้ ปากคลองอยู่ในเขต ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา ยาวทะลุเข้าไปในเขต ต.มหาพรหมณ์ ของ อ.บางบาล และเข้า อ.บางไทร ที่ ต.บ้านกึ่ง จากนั้นยาวไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา ที่

ต.สนามไชย อ.บางไทร ระยะทางรวม 23.5 กม. กว้าง 250-300 เมตร ระบายน้ำกว่า 1,200 ลบ.ม./วินาที เทียบเท่าแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมในช่วงพื้นที่นี้ จะระบายน้ำได้กว่า 1,200 ลบ.ม./วินาทีเช่นกัน จึงเปรียบเสมือนมีท่อน้ำใหญ่ 2 ท่อ ดึงน้ำจากพื้นที่คอขวดส่งไปแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างในเขตอำเภอบางไทร ได้เกือบ 2,500 ลบ.ม./วินาที ศักยภาพแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอบางไทร กว้างใหญ่สามารถรับน้ำได้ถึง 3,500 ลบ.ม./วินาที จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้กว่า 80% ขณะนี้เส้นทางพาดผ่านบางส่วนต้องมีการเวนคืนที่ดิน ทางจังหวัดและหน่วยงานกรมชลประทานทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้ว ล่าสุดกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำ เสนอให้เจ้าพระยาสองนอกจากจะใช้ระบายน้ำแล้ว ได้ขอให้มีการขนส่งทางน้ำด้วย เพราะสะดวกกว่าเจ้าพระยาเดิม เป็นเส้นทางตรง ประหยัดเวลาในการเดินเรือ กรมชลประทานเห็นด้วย ปากเจ้าพระยาสอง และท้ายเจ้าพระยาสอง จะมีสถานีบังคับน้ำ และมีประตูเดินเรือขนาดใหญ่ เพื่อสะดวกต่อการให้เรือวิ่งผ่าน เหมือนเช่นที่เขื่อนเจ้าพระยามี

สร้างฝายต้นน้ำเพิ่มสมดุลธรรมชาติ

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดี ประโยชน์ได้จริง มีความคงทนถาวร และ กรมชลประทาน เปิดเผยถึงการพัฒนาแหล่ง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมทั้งยังช่วย น้ำว่า ทุกพื้นที่ที่กรมชลประทานเข้าไป จัดหางบประมาณสนับสนุนในบางส่วน พัฒนาจะได้ไม่น้อยกว่า “ศาสตร์พระราชา” อีกด้วย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล รัชกาลที่ 9 ในเรื่องฝายชะลอความ รongอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวอีก อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในเรื่องฝายชะลอความ ว่า ประโยชน์ของฝายต้นน้ำ นอกจากจะ ชุ่มชื้น หรือ ฝายต้นน้ำ (CHECK DAM) ะล่อน้ำให้อยู่บนพื้นผิวดินและซึมลงดิน มากขึ้นเพิ่มความชุ่มชื้น ทำให้ป่าไม้มีความ มาขยายผลดำเนินงานในพื้นที่ต้นน้ำต่าง ๆ วมทั้งมีการปลูกป่าชดเชยไม่น้อยกว่า 2 เท่า อุดมสมบูรณ์ สร้างความหลากหลายทาง

สำหรับการสร้างฝายชะลอความชุ่ม ชีวภาพแล้ว ยังช่วยสร้างระบบการควบคุมไฟ ชื้นหรือฝายต้นน้ำนั้น กรมชลประทานจะ ป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียก ช่วยลด ดำเนินงานในลักษณะบูรณาการกับหน่วยงาน การพังทลายของดิน และลดความรุนแรง ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่จะต้องเข้า ของกระแสในลำห้วย นอกจากนี้ในบาง มามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในลักษณะ พื้นที่ยังใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการ ฝายประชารัฐ โดยกรมชลประทานจะให้ อุปโภคบริโภค การเกษตรและเป็นแหล่งน้ำ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างฝายต้นน้ำตาม ต้นทุนของประปาภูเขาในพื้นที่ทุรกันดาร หลักวิชาการ เพื่อให้ฝายที่สร้างขึ้นมาใช้ อีกด้วย.

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 28 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40 ฉบับที่: 14414

Col.Inch: 13.63 Ad Value: 14,993

ภาพข่าว: ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย

หน้า: 7(กลาง)

PRValue (x3): 44,979

คลิป: ชาว-ดำ



ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ณ บ้านธาตุน้อย ตำบลธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ไลน์แอปฯ Smart Member

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ภารกิจหนึ่งที่สำคัญของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คือการสร้าง ความเข้มแข็งและความโปร่งใสในด้านการบริหารจัดการการเงิน การบัญชีให้กับสหกรณ์ โดยการเข้าไปสร้างมาตรฐานการบัญชีให้กับสหกรณ์ และเข้าไปตรวจสอบบัญชีให้มีความเข้มแข็งและเป็นมาตรฐานสากล กรมจึงได้พัฒนาวัตกรรม “Smart Member” ขึ้น ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้สมาชิกสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการกำกับดูแลสหกรณ์ ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต

“ที่ผ่านมามีข่าวการทุจริตต่างๆ ในสหกรณ์เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสมาชิกไม่ได้เข้าไปตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเอง อาจไม่สะดวกหรือไว้ใจให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทำธุรกรรมทางการเงินให้ แอปฯ Smart Member จึงเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกในการตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ และข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินของตนเองได้ ผ่านสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในระบบสหกรณ์” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว

'อสค.'คลอดแผนแม่บท ส่งเสริมเลี้ยงโคนม4.0

กรุงเทพธุรกิจ ● “อ.ส.ค.” คลอดแผนแม่บทส่งเสริมเลี้ยงโคนม 4.0 ระบุยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมฯ มุ่งเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบคุณภาพสูง สร้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมมืออาชีพยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่ม 5% ต่อปี ก้าวสู่ผู้นำด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของประเทศไทยภายใน 5 ปี

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ในขณะนี้ อ.ส.ค. ทำแผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0 รองรับยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2560-2569 เสร็จแล้ว ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1.การสร้าง ความเข้มแข็งและมั่นคงในการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 2.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบและการจัดการฟาร์มให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 3.วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม และ 4.สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรสายกิจการโคนม เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนพัฒนายกระดับประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐาน พร้อมวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร ขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกให้มีความมั่นคงและเติบโตในอาชีพการเลี้ยงโคนมด้วย

ทั้งนี้แผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0 มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 มีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการ

ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของประเทศภายใน 5 ปีข้างหน้า เบื้องต้นคาดว่าจะทำให้เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค. ได้ผลผลิตน้ำนมโคเพิ่มขึ้นจาก 12.80 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน เป็น 15.57 กิโลกรัมต่อตัวต่อวันภายในปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4% ต่อปี และจำนวนฟาร์มโคนมของเกษตรกรสมาชิกมีคุณภาพน้ำนมดิบสูงขึ้นจากเดิมปีละ 10% โดยวัดจากค่าเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือโซมาติกเซลล์ (SCC) ไม่เกิน 400,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และปริมาณของแข็งทั้งหมด (TS) ไม่น้อยกว่า 12.50%

นอกจากนี้ยังคาดว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจะผ่านการอบรมนักส่งเสริมมืออาชีพอย่างน้อย 60 คน และเป็นสมาร์ทออฟฟิศเซอร์ ที่มีคุณภาพเป็นเลิศและสามารถปฏิบัติงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญยังคาดว่าจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 5%

นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า แผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0 จะเน้นส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะเป็นต้นน้ำหรือแหล่งผลิตวัตถุดิบคุณภาพป้อนเข้าโรงงานแปรรูป ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค. จำนวน 4,332 ราย โคนมรวมกว่า 123,000 ตัว โดย อ.ส.ค. มีเป้าหมายเร่งพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มทักษะการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรสมาชิก ส่งเสริมให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์



ปลุกดาวเรืองแทนรัก...พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมด้วย ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม "กยท.ปลุกดาวเรืองแทนรัก น้อมรำลึกถึงพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ อาคาร 50 ปี การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้